

- สาระ:** ลูกๆ ที่แสนหวาน เทศกาลของรักซาบันดานซึ่งเริ่มต้นในยุคบรรจบพบกันเป็นเทศกาลของการทำสัญญาเวลานี้ลูกสัญญาว่าจะกลับมาบริสุทธิ์และทำให้ผู้อื่นกลับมาบริสุทธิ์
- คำถาม:** งานทั้งหมดของลูกสามารถประสบความสำเร็จบนพื้นฐานใด? ชื่อเสียงของลูกจะได้รับการยกย่องอย่างไร?
- คำตอบ:** พร้อมกับพลังของความรู้ลูกต้องมีพลังของโยคะด้วย แล้วทุกคนจะพร้อมที่จะทำทุกงานโดยอัตโนมัติ โยคะเป็นสิ่งที่แฝงตัวมาก ด้วยสิ่งนี้ลูกจะกลายเป็นนายของโลก เมื่อลูกอธิบายในขณะที่อยู่ในโยคะนักหนังสือพิมพ์จะพิมพ์ข้อความของลูกโดยอัตโนมัติ ซึ่งจะผ่านหนังสือพิมพ์ที่ชื่อของลูกจะได้รับการยกย่องหลายคนจะได้รับข่าวสารผ่านหนังสือพิมพ์เหล่านั้น

โอม ชานติ วันนี้จะบาบาอธิบายแก่ลูกๆ เกี่ยวกับรักซาบันดาน เพราะมันใกล้เข้ามาแล้ว ลูกๆ จะไปผูกรักก็ให้กับผู้อื่น เทศกาลที่มีการเฉลิมฉลองในขณะนี้ เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีต ลูกๆ รู้ว่าลูกเคยถูกขอให้เขียนจดหมายและทำสัญญานี้เมื่อ 5000 ปีที่แล้วเช่นกัน สิ่งนี้ได้รับชื่อที่แตกต่างกัน นี่เป็นสัญลักษณ์ของความบริสุทธิ์ ลูกต้องบอกให้ทุกคนผูกรักก็ของการกลับมาบริสุทธิ์ ลูกรู้ด้วยเช่นกันว่าโลกที่บริสุทธิ์เริ่มต้นตั้งแต่ตอนต้นของยุคทอง เทศกาลรักก็เริ่มต้นในยุคบรรจบพบกันที่เป็นสิริมงคลที่สุด ภายหลังมีการเฉลิมฉลองเมื่อหนทางของความเลื่อมใสศรัทธาเริ่มขึ้น สิ่งนี้ลูกเรียกว่าเทศกาลที่คงอยู่ตลอดไป เทศกาลนั้นเริ่มต้นเมื่อไหร่? ในหนทางของความเลื่อมใสศรัทธา, เพราะไม่มีเทศกาลนี้อยู่ในยุคทอง; เทศกาลเหล่านั้นคงอยู่ที่นี้ เทศกาลทั้งหมดฯ เกิดขึ้นในยุคบรรจบพบกัน แล้วพวกเขาจะเริ่มต้นอีกครั้งในหนทางของความเลื่อมใสศรัทธา ไม่มีเทศกาลในยุคทอง ลูกอาจจะถามว่า จะมีดีพมาลาในยุคทองหรือไม่? ไม่มี สิ่งนั้นมีการเฉลิมฉลองที่นั่นเช่นกัน มันจะไม่มีการเฉลิมฉลองที่นั่น สิ่งนี้ลูกเฉลิมฉลองที่นั่น จะไม่มีการเฉลิมฉลองที่นั่น เทศกาลทั้งหมดเหล่านี้เป็นของยุคเหล็ก ผู้คนเฉลิมฉลองรักซาบันดาน เวลานี้พวกเขาทำได้อย่างไรว่าทำไมรักก็ถึงได้มีการเฉลิมฉลอง? ลูกไปและผูกรักก็ให้กับทุกคน ลูกบอกพวกเขาว่า กลับมาบริสุทธิ์เพราะโลกที่บริสุทธิ์กำลังจะถูกก่อตั้งขึ้น สิ่งนี้ลูกเขียนไว้บนภาพของตรีมูรตีว่า การก่อตั้งโลกที่บริสุทธิ์เกิดขึ้นผ่านบราห์มา เหตุนี้เองการผูกของรักก็เพื่อกลับมาบริสุทธิ์จึงมีการเฉลิมฉลอง ขณะนี้เป็นเวลาของหนทางของความรู้ ได้มีการอธิบายให้ลูกๆ ว่าหากใครพูดอะไรกับลูกเกี่ยวกับหนทางของความเลื่อมใสศรัทธาลูกควรอธิบายให้พวกเขาฟังว่าเวลานี้ลูกอยู่ในหนทางของความรู้ พระเจ้าผู้เดียวเท่านั้นที่เป็นมหาสมุทรแห่งความรู้ เพียงท่านเท่านั้นที่สามารถทำให้ทั้งโลกปราศจากกิเลส เมื่อบาร์ตปราศจากกิเลสทั้งโลกก็ปราศจากกิเลส โดยการทำให้บาร์ตปราศจากกิเลสทั้งโลกจะกลับมาปราศจากกิเลส บาร์ตไม่สามารถเรียกว่าโลกได้ บาร์ตเป็นเพียงดินแดนที่มาจากหลายๆดินแดนในโลก ลูกๆ รู้ว่ามีเพียงที่ดินแดนของบาร์ตเท่านั้นในโลกใหม่ จะต้องเคยมีมนุษย์ที่อาศัยอยู่ในดินแดนของบาร์ตอย่างแน่นอน บาร์ตเป็นดินแดนแห่งสัจจะ ในตอนเริ่มต้นของวงจรมีเพียงศาสนาเทพ นั้นลูกเรียกว่าศาสนาที่บริสุทธิ์ที่ปราศจากกิเลสซึ่งเกิดขึ้นมาเมื่อ 5000 ปีที่แล้ว เวลานี้โลกเก่านี้ก็ยังคงอยู่ต่อไปเพียงระยะเวลาสั้นๆอีกไม่นาน จะใช้เวลากี่วันที่จะกลับมาปราศจากกิเลส? สิ่งนี้ใช้เวลา ที่นั่นเช่นกันลูกเพียรพยายามที่จะกลับมาบริสุทธิ์ นี่เป็นเทศกาลที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ลูกต้องทำสัญญา บาบาเราจะกลับมาบริสุทธิ์อย่างแน่นอน เทศกาลนี้ควรได้รับการพิจารณาว่าเป็นเทศกาลที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ทุกคนร้องเรียกหา โอ้ พ่อสูงสุด ดวงวิญญาณสูงสุด! แม้กระทั่งหลังจากที่พูดสิ่งนี้พ่อสูงสุดก็ไม่ได้เข้าไปในสติปัญญาของพวกเขา ลูกเข้าใจว่าพ่อสูงสุดดวงวิญญาณสูงสุดมาให้ความรู้แก่ดวงวิญญาณมนุษย์ ดวงวิญญาณได้แยกห่างจากดวงวิญญาณสูงสุดมาเป็นระยะเวลาที่ยาวนาน การพบปะนี้(เมลา) เกิดขึ้นในยุคบรรจบพบกันเท่านั้น การพบปะนี้จะเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวในทุก 5000 ปี สิ่งนี้เรียกว่า "คุมกเมลา" ด้วยเช่นกัน ผู้คนยังคงเฉลิมฉลองหลายต่อหลายครั้งที่เมลาของการอาบน้ำในแม่น้ำ นั่นเป็นของหนทางของความเลื่อมใสศรัทธา นี่คือนทางของความรู้ การบรรจบกันเรียกว่า กุมก (การชุมนุม) ในความเป็นจริงไม่มีแม่น้ำสามสาย จะสามารถมีแม่น้ำที่แฝงตัวได้อย่างไร? พ่อพูดว่าเป็นกิตะของลูกนี้ที่แฝงตัว ดังนั้นจึงอธิบายให้แก่ลูกว่าลูกจะประกาศสิทธิ์ในอาณาจักรของโลกโดยผ่านพลังของโยคะ ไม่มีการร้องเพลงหรือรำรำ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งนี้ หนทางของความเลื่อมใสศรัทธาคงอยู่มาเป็นเวลาครึ่งวงจร ในขณะที่หนทางของความรู้นี้คงอยู่เป็นเวลาหนึ่งชีวิต และแล้วสำหรับสองยุคจะมีรางวัลของความรู้ แต่ความรู้เองไม่ได้ดำเนินต่อไป หนทางของความเลื่อมใสศรัทธาดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องตลอดยุคทองแดงและยุคเหล็ก ลูกได้รับความรู้เพียงครั้งเดียวและได้รับรางวัลเป็นเวลา 21 ชาติเกิด ดวงตาของลูกได้เปิดแล้วในเวลานี้ ก่อนหน้านี้ลูกเคยนอนหลับไหลอยู่ในการนอนหลับของความไม่รู้ เวลานี้นักบวชบราห์มิน(พราหมณ์)ผูกรักก็ในเทศกาลของรักก็นี้ ลูกก็เป็นบราห์มินเช่นกัน พวก

เขาเกิดมาจากบาปในขณะที่ลูกเกิดมาจากปาก มีศรัทธาที่มั่งงายอย่างมากในหนทางของความเลื่อมใสศรัทธา พวกเขาถูกขังอยู่ในป้อทรายดูด เช่นที่เท้าของลูกติดอยู่ในทรายดูด ในทำนองเดียวกันมนุษย์ก็ติดอยู่ในทรายดูดของความเลื่อมใสศรัทธาในระดับเช่นนั้นที่พวกเขาจมลงไปจนถึงคอของพวกเขา เมื่อมีเพียงจุกของลูกเท่านั้นที่ยังคงอยู่ พ่อก็มาอีกครั้งหนึ่งแล้วคว้าลูกไว้เพื่อช่วยชีวิตลูก ลูกๆทำงานหนักมากที่จะอธิบาย มีผู้คนนับล้านและต้องใช้ความพยายามที่จะไปหาแต่ละคน ลูกถูกใส่ร้ายในหนังสือพิมพ์ซึ่งกล่าวว่าลูกทำให้ผู้คนทั้งบ้านของพวกเขาและทำให้พวกเขาเป็นพี่ชายและน้องสาว สิ่งที่เกิดขึ้นในตอนเริ่มต้นเคยแพร่กระจายไปทั่วเป็นอย่างมากโดยหนังสือพิมพ์ เวลานั้นลูกไม่สามารถอธิบายให้กับแต่ละคนได้ ดังนั้นหนังสือพิมพ์จะเป็นประโยชน์กับลูกในภายหลัง ชื่อของลูกจะได้รับการยกย่องผ่านหนังสือพิมพ์ เวลานั้นลูกต้องคิดเกี่ยวกับว่าจะทำให้ผู้คนเข้าใจว่าความหมายที่แท้จริงของรักซาบันดานคืออะไร เนื่องจากพ่อมาเพื่อชำระลูกให้บริสุทธิ์ ท่านรับสัญญาที่ลูกๆ ทำให้จะกลับมาบริสุทธิ์ ผู้ชำระให้บริสุทธิ์เดียวผู้รักก็ให้กับลูก ผู้คนเฉลิมฉลองการเกิดของกฤษณะ ดังนั้นเขาจะต้องนั่งบนบัลลังก์อย่างแน่นอน อย่างไรก็ตามพวกเขาไม่แสดงให้เห็นพิธีราชาภิเษก ลักษมีและนารายณ์คงอยู่ตั้งแต่ตอนต้นของยุคทอง พิธีราชาภิเษกของพวกเขาจะต้องเกิดขึ้น พวกเขาฉลองวันเกิดของเจ้าชาย แต่พิธีราชาภิเษกอยู่ที่ไหน? พิธีราชาภิเษกเกิดขึ้นในช่วงเวลาของดิwali มีความมั่งงายอย่างมากในยุคทอง สิ่งที่เป็นของยุคบรรจบพบกันไม่ได้คงอยู่ที่นั่น ที่นี่จะมีแสงไฟในทุกบ้าน ลูกไม่ได้เฉลิมฉลองดิwali ลาลาที่นั่น ที่นั่นแสงของดวงวิญญาณยังคงจุดประกายอยู่ ที่นั่นจะเฉลิมฉลองพิธีราชาภิเษก ไม่ใช่ดิwali ที่จะเฉลิมฉลอง ดวงวิญญาณไม่สามารถกลับบ้านจนกว่าแสงของพวกเขาจะถูกจุดขึ้น เวลานั้นดวงวิญญาณทั้งหมดไม่บริสุทธิ์และดังนั้นลูกต้องคิดเกี่ยวกับวิธีที่จะทำให้พวกเขาบริสุทธิ์ ลูกๆ ต้องคิดเกี่ยวกับสิ่งนี้และไปหาบุคคลที่มีชื่อเสียง ลูกๆถูกประณามโดยหนังสือพิมพ์และชื่อของลูกก็จะได้รับการยกย่องจากพวกเขา พวกเขาจะพิมพ์สิ่งที่ดีถ้าลูกให้เงินจำนวนเล็กน้อยแก่พวกเขา เวลานั้นลูกจะเฝ้าแต่ให้เงินกับพวกเขาต่อไปนานแค่ไหน? การให้เงินเป็นเหมือนการติดสินบนและผิดกฎหมาย ทุกวันนี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นหากไม่มีการติดสินบน หากคนอื่นให้สินบนและลูกก็ให้สินบนเช่นกันแล้วก็จะไม่มีความแตกต่างระหว่างทั้งสอง ของลูกคือประเด็นของพลังของโยคะ ลูกควรมีพลังโยคะอย่างมากที่ลูกสามารถทำให้ใครทำอะไรก็ได้ เฝ้าแต่ส่งเสียงหึ่งๆของความรู้ให้กับพวกเขา ลูกมีพลังของความรู้ด้วยเช่นกัน มีความรู้ในรูปภาพเหล่านี้ทั้งหมดลาลา โยคะนั้นแฝงตัว เพื่อที่จะประกาศสิทธิ์มรดกที่ไม่มีขีดจำกัดลูกต้องพิจารณาตนเองว่าเป็นดวงวิญญาณและจดจำพ่อ นี่คือการแฝงตัวและด้วยสิ่งนี้ที่ลูกจะกลายเป็นนายของโลก ลูกสามารถนั่งที่ใดก็ตามและมีการจดจำระลึกถึง ขณะที่นั่งอยู่ที่นี้ลูกไม่เพียงแต่มีโยคะ แต่เป็นโยคะที่ลึกล้ำ ความรู้และโยคะทั้งสองเป็นสิ่งที่ง่ายตาย เพียงแค่รับบทเรียน 7 วันและนั่นก็เพียงพอแล้ว ไม่จำเป็นต้องมีอะไรมากไปกว่านี้ แล้วลูกก็สามารถไปและทำให้ผู้อื่นเป็นเช่นเดียวกับตัวลูก พ่อคือมหาสมุทรแห่งความรู้และมหาสมุทรแห่งความสงบ นี่คือการประเด็นหลัก ลูกประกาศสิทธิ์ในมรดกแห่งความสงบของลูกมาจากพ่อ การจดจำระลึกถึงละเอียดอ่อนมาก แน่แน่นอนลูกๆสามารถเดินทางท่องเที่ยวไปทั่วได้เลย แต่ลูกต้องจดจำพ่อ ลูกต้องกลับมาบริสุทธิ์และสร้างสมคุณธรรมที่สูงส่ง ลูกไม่ควรมีข้อบกพร่องใจในตัวลูก ตัณหาราคะเป็นข้อบกพร่องอย่างมากเช่นกัน พ่อพูดว่า เวลานั้นอย่าได้กลับมาไม่บริสุทธิ์ แม้ว่าผู้หญิงจะอยู่เบื้องหน้าลูกจงพิจารณาว่าตนเองเป็นดวงวิญญาณและจดจำฉัน, พ่อของลูก อย่าได้เห็นแม่ในขณะที่เห็น เรากำลังจดจำพ่อของเรา ท่านเป็นมหาสมุทรแห่งความรู้ ท่านทำให้ลูกเป็นเหมือนกับตัวท่านเอง และดังนั้นกลายเป็นมหาสมุทรแห่งความรู้ด้วยเช่นกัน ลูกไม่ควรจะกลับมาสับสนเกี่ยวกับสิ่งนี้ ท่านคือดวงวิญญาณสูงสุด ท่านอาศัยอยู่ในอาณาเขตสูงสุดและนี่คือเหตุที่ว่าทำไมท่านจึงถูกเรียกว่าสิ่งสูงสุด ลูกอาศัยอยู่ที่นั่นด้วยเช่นกัน ขณะนี้ลูกกำลังรับความรู้ตามลำดับกันไปตามความพยายามที่ลูกทำ ผู้ที่สอบผ่านด้วยเกียรตินิยมกล่าวได้ว่าเป็นมหาสมุทรที่เต็มไปด้วยความรู้ พ่อเป็นมหาสมุทรแห่งความรู้และลูกก็กลายเป็นมหาสมุทรแห่งความรู้ด้วยเช่นกัน ดวงวิญญาณไม่ได้มีขนาดใหญ่ขึ้นหรือเล็กลง แม้แต่ดวงวิญญาณสูงสุดก็ไม่ได้มีขนาดใหญ่ ได้มีการกล่าวว่าท่านมีความสว่างกว่าดวงอาทิตย์พันดวง ทั้งหมดเหล่านั้นเป็นเรื่องเล่า สติปัญญาของลูกจดจำพ่อในรูปแบบใดก็ตามลูกก็จะมีมิตของรูปแบบนั้น สิ่งนี้ต้องใช้ความเข้าใจไม่ว่าลูกจะมีมิตของดวงวิญญาณหรือดวงวิญญาณสูงสุดก็เป็นสิ่งเดียวกัน พ่อทำให้ลูกตระหนักรู้ว่าพ่อผู้เดียวเท่านั้นที่เป็นผู้ชำระให้บริสุทธิ์และมหาสมุทรแห่งความรู้ ท่านมาในเวลาที่เหมาะสมเพื่อให้การหลุดพ้นแก่ทุกคน ลูกเป็นผู้ที่มีการทำความเลื่อมใสศรัทธามากที่สุดและดังนั้นจึงเป็นลูกที่พ่อสอน หลังจากรักซาบันดานก็มีเทศกาลของการเกิดของกฤษณะแล้วต่อมาก็เป็นดาเซรา อันที่จริงแล้วกฤษณะไม่สามารถมาก่อนดาเซราได้ ควรจะมีการเฉลิมฉลองดาเซรา ก่อนการเกิดของกฤษณะ ลูกสามารถคิดคำนวณสำหรับสิ่งนี้ ก่อนหน้านั้นลูกไม่เข้าใจอะไรเลย เวลานั้นพ่อทำให้ลูกรู้คิดมาก ครูทำให้ลูกรู้คิดด้วยเช่นกัน เวลานั้นลูกเข้าใจว่ารูปของพระเจ้าเป็นจุด ในขณะที่ต้นไม่มีขนาดใหญ่มาก ดวงวิญญาณอาศัยอยู่ข้างบนเป็นเช่นจุด สิ่งนี้ได้มีการอธิบายให้แก่ลูกๆ ที่สุดแสนหวาน ที่จริงแล้วลูกควรจะกลับมาคิดถึงภายในหนึ่งวินาที อย่างไรก็ตามผู้คนมีสติปัญญาที่เป็นหินเช่นนั้นที่พวกเขาไม่เข้าใจอะไรเลย เมื่อในความเป็นจริงมันควรใช้เวลาเพียงหนึ่งวินาที ในทุกๆชาติเกิดลูกมีพ่อใหม่ที่มีขีดจำกัด พ่อที่ไม่มีขีดจำกัดนั้นมาเพียงครั้งเดียวเท่านั้นและให้มรดก 21 ชาติเกิด

แก่ลูก เวลาที่ลูกกำลังประกาศสิทธิ์ในมรดกที่ไม่มีขีดจำกัดของลูกจากพ่อที่ไม่มีขีดจำกัด ช่วงชีวิตของลูกก็กลับมายาวนานด้วยเช่นกัน ไม่ใช่ว่าลูกจะมีพ่อคนเดียวกันเป็นเวลา 21 ชาติเกิด; ไม่เลย อายุขัยของลูกจะยาวนานขึ้น ลูกจะไม่เห็นความทุกข์ใดๆ ต่อมาความรู้นี้จะยังคงอยู่ในสติปัญญาของลูก ลูกต้องจดจำพ่อและประกาศสิทธิ์ในมรดกของลูก ทันทันทีที่ลูกชายเกิดมาเขาจะกลายเป็นทายาท เวลาที่ลูกได้ตระหนักรู้จักพ่อแล้ว จดจำพ่อและมรดกและกลับมาบิสิสุทธิ์ สร้างสมคุณธรรมที่สูงส่ง พ่อและมรดกเป็นสิ่งที่ง่ายมาก เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของลูกอยู่เบื้องหน้าของลูก เวลาที่ลูกๆ ต้องคิดหาวิธีที่จะอธิบายในหนังสือพิมพ์ ลูกต้องให้ภาพตรีมูรติแก่พวกเขาเพราะต้องอธิบายว่าการก่อตั้งเกิดขึ้นโดยผ่านบราห์มา พ่อมาเพื่อชำระบราห์มินให้บริสุทธิ์เหตุนี้เองพวกเขาจึงมีการผูกรักก็ ผู้ชำระให้บริสุทธิ์กำลังชำระบารัตให้บริสุทธิ์ ท่านทำให้ทุกคนบริสุทธิ์เพราะโลกที่บริสุทธิ์เวลานี้กำลังถูกก่อตั้งขึ้น เวลาที่ลูกได้ใช้ 84 ชาติเกิดของลูกครบสมบูรณ์ ผู้ที่ใช้หลายชาติเกิดจะเข้าใจได้อย่างชัดเจนอยู่เรื่อยๆ ผู้ที่มาในภายหลังจะไม่ประทับใจกับความสุขมากนักเพราะพวกเขาจะได้ทำความเลื่อมใสศรัทธามาน้อยกว่า พ่อมาเพื่อให้ผลของความเลื่อมใสศรัทธาของลูกแก่ลูก เวลาที่ลูกเข้าใจว่าใครที่ทำความเลื่อมใสศรัทธามากที่สุด ลูกคือผู้ที่มาในอันดับแรก ลูกคือผู้ทำความเลื่อมใสศรัทธาที่ไม่มีอะไรเจือปน ถามตัวเองว่า ฉันได้ทำความเลื่อมใสศรัทธามากหรือมีสิ่งนี้หรือไม่? ผู้ที่ทำงานรับใช้ที่มีพลังมากที่สุดต้องทำความเลื่อมใสศรัทธามากที่สุดอย่างแน่นอน บาบากล่าวถึงชื่อของพวกเขาว่า มี กุมาค่า, จานาค, มาโนฮาร์, กุสซาร์ ทั้งหมดตามลำดับ อย่างไรก็ตามลูกไม่สามารถนั่งที่นั่งนี้ได้ตามลำดับ ดังนั้นลูกต้องคิดว่าลูกจะเขียนเกี่ยวกับรักชานันดานในหนังสือพิมพ์ได้อย่างไร เป็นสิ่งที่ดีที่จะไปหารัฐมนตรี ฯลฯ เพื่อผูกรักก็ให้กับพวกเขา อย่างไรก็ตามพวกเขาไม่บริสุทธิ์ ลูกพูดว่า กลับมาบิสิสุทธิ์และโลกใหม่จะสามารถก่อตั้งขึ้นได้ ลูกเคยมีกิเลสและชั่วร้ายเป็นเวลา 63 ชาติเกิด เวลาที่พ่อพูดว่า กลับมาบิสิสุทธิ์ในชาติเกิดสุดท้ายนี้ จดจำพระเจ้าเพื่อให้บาปบนศีรษะของลูกจะสามารถถูกขจัดออกไปได้ อัจชะ

ถึงลูกๆ ที่สุดแสนหวาน ผู้เป็นที่รักยิ่ง ที่จากหายไปนาน เวลาที่ได้พบพานอีกครั้ง รักระลึกถึงและสวัสดีตอนเช้า จากแม่ พ่อ บัพดาตา พ่อทางจิตพูดนมัสตกับลูกๆ ทางจิต

สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของตัวเอง ความรู้ คุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:

1. เพื่อที่จะผ่านด้วยเกียรตินิยม จงกลายเป็นมหาสมุทรของความรู้เช่นเดียวกับพ่อ ตรวจสอบตนเองเพื่อดูว่าลูกมีข้อบกพร่องใดๆภายในตัวลูกหรือไม่และขจัดสิ่งเหล่านั้นออกไป อย่าได้เห็นร่างกายของใครแม้ว่าจะเห็นก็ตาม ในขณะที่พูดคุยกันมีความศรัทธาว่าลูกเป็นดวงวิญญาณ

2. สะสมพลังของโยคะอย่างมากที่งานทั้งหมดของลูกจะดำเนินไปได้อย่างง่ายดาย ให้สาสน์ของการกลับมาบิสิสุทธิ์กับทุกคนในหนังสือพิมพ์ ทำงานรับใช้ของการทำให้ผู้อื่นเป็นเช่นเดียวกันตัวลูกเอง

พร: ขอให้ลูกมีการวางเฉยที่ไม่มีขีดจำกัดโดยการเปลี่ยนจิตสำนึกของร่างกายใดๆ ไปสู่สภาพของสำนักเป็นดวงวิญญาณ

ขณะที่เคลื่อนไป หากลูกไม่มีการวางเฉย เหตุผลหลักสำหรับสิ่งนั้นคือสำนึกที่เป็นร่าง จนกระทั่งลูกมีการวางเฉยในสำนักที่เป็นร่างใดๆ ลูกจะไม่สามารถมีการวางเฉยอย่างถาวรสำหรับสิ่งใดๆ การมีการวางเฉยในความสัมพันธ์ไม่ใช่สิ่งใหญ่ ผู้คนมากมายในโลกมีการวางเฉยด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตาม ที่นี้ ลูกต้องรู้จักรูปที่หลากหลายของสำนักที่เป็นร่าง และการเปลี่ยนสำนึกที่เป็นร่างไปสู่สภาพของสำนักที่เป็นดวงวิญญาณ นี่คือการกลายเป็นผู้ที่มีการวางเฉยที่ไม่มีขีดจำกัด

คติพจน์: คติพจน์: เมื่อท่าของความคิดของลูกแข็งแรง สถานการณ์เช่นเมฆดำก็จะถูกเปลี่ยนแปลงได้

***** โอม ชานติ *****